

Update: Pakikipag-ugnayan sa Alberta Pension Plan

Disyembre 8, 2023

Binibigyan ng Alberta Pension Plan Engagement Panel ang opisina ng punong actuary ng Canada ng ilang oras upang ilabas ang mga natuklasan bago mag-iskedyul ng mga bagong pampublikong sesyon.

Sa taglagas na ito, ang Alberta Pension Plan Engagement Panel, sa pangunguna ng dating provincial treasurer na si Jim Dinning, ay nag-imbita sa mga Albertan na talakayin ang mga natuklasan ng isang independiyenteng ulat sa isang potensyal na provincial pension plan. Ang panel ay nangongolekta ng katugunan mula sa mga Albertan mula noon pa, na may higit sa 76,000 Albertans na lumahok sa limang teleponong mga sesyon ng town hall sa higit sa 94,000 Albertans ang kumukumpleto ng online na survey. Ang unang yugto ng pakikipag-ugnayan ay kumpleto na, at susuriin na ngayon ng panel kung ano ang narinig nito mula sa mga Albertan sa ngayon.

“Makakatiyak ang mga Albertans na narinig ang kanilang mga boses at iyon ang dahilan kung bakit inihain ko ang Alberta Pension Protection Act, na nagbibigay sa mga Albertan ng katiyakan na ligtas ang kanilang mga kontribusyon sa pensiyon at hindi tayo magpapatuloy sa isang planong panlalawigan nang hindi nila sinasabi sa pamamagitan ng isang reperendum. Ito ay isang masalimuot na proseso at hindi natin basta-basta binabalewala ito.”

Nate Horner, Pangulo ng Lupon ng Treasury at Ministro ng Pananalapi

Sa unang yugto ng pakikipag-ugnayan na ito, mabilis na naging malinaw na gusto ng mga Albertan ang mas tumpak na impormasyon sa halaga ng paglipat ng asset na maaaring matanggap ng Alberta kung aalis ito sa Canada Pension Plan. Bagama't nakapagbigay ang ulat ng LifeWorks ng makatwirang halaga ng paglipat ng asset sa pamamagitan ng pag-asa sa data na makukuha sa publiko, ang pagtukoy ng mas tumpak na numero ay nangangailangan ng pagsusuri mula sa pederal na pamahalaan.

Kasunod ng mga talakayan sa pagitan ng mga ministro ng pananalapi ng Canada, ang ministro ng pederal na pananalapi ay nangako sa paghiling sa punong aktuwaro ng Canada na magbigay ng opinyon sa bahagi ng Alberta sa mga asset ng CPP. Umaasa ang gobyerno ng Alberta na ang gawaing ito ay matatapos kaagad upang ang mga Albertan ay magkaroon ng maraming impormasyon hangga't maaari habang isinasaalang-alang nila ang posibilidad ng isang bagong plano. Sa layuning iyon, nagpasya ang panel na bigyan ang punong actuary ng Canada ng ilang oras upang ilabas ang kanilang mga natuklasan bago mag-iskedyul ng mga bagong sesyon ng pakikipag-ugnayan sa publiko.

Ang mga Albertan ay patuloy na nagkakaroon ng pagkakataong lumahok sa pag-uusap sa pamamagitan ng pagbabasa ng impormasyon sa AlbertaPensionPlan.ca at pagkumpleto ng online na workbook.

“Kami ay nalulugod sa kung gaano karaming mga Albertan ang naabot namin sa aming mga konsultasyon hanggang sa kasalukuyan. Ang ulat ng LifeWorks ay nagpapakita ng isang pagkakataon na sulit na tuklasin at sinagot ng mga Albertan ang tawag na iyon, ngunit ang narinig namin nang malakas at malinaw ay gusto nilang marinig kung paano kinakalkula ng pederal na pamahalaan ang numero ng paglilipat ng asset. Sisimulan namin ang susunod na yugto ng mga pampublikong pagpupulong kapag mayroon kaming higit na kalinawan sa numerong iyon, ngunit pansamantala, hinihikayat namin ang lahat na tingnan ang aming workbook at magbigay ng feedback doon.

Jim Dinning, chair, Alberta Pension Plan Engagement Panel

Sa buong prosesong ito, ang gobyerno ng Alberta ay nakatuon sa pagtiyak na ang pinakanapanahon na impormasyon ay ibibigay sa mga Albertan.

Media inquiries

Savannah Johannsen

savannah.johannsen@gov.ab.ca

780-686-3521

Kaliam ng press, Treasury Board at Pananalapi